

## 1. Về cách xử lý rác thải sinh hoạt

Tại thành phố Tochigi, các rác thải sinh hoạt và rác tái chế sẽ được phân loại và thu gom.

Hãy phân loại rác chính xác và mang chúng đến những điểm tập trung rác đã được chỉ định, ngày được chỉ định và theo phương thức được chỉ định vào trước 8:30 sáng của ngày được vớt rác chỉ định đó.

Trọng lượng mỗi lần vớt của mỗi hộ gia đình tối đa là ba túi 45 lít cùng một lúc.

Hãy viết rõ tên thị trấn và chủ hộ lên túi đựng rác. Có ba loại túi đựng rác, túi đựng rác đốt được, túi đựng lon hoặc chai rỗng và túi đựng chai nhựa hoặc khay thức ăn. Có thể mua chúng tại các siêu thị hay hiệu thuốc có trong thành phố.

Lịch đổ rác sẽ được liệt kê cụ thể theo những ngày nhất định có đăng tải trên lịch đổ rác. Việc phân loại rác sẽ được liệt kê trong [cách phân loại và xử lý rác tái chế].

Trên trang Web của thành phố Tochigi thì cách phân loại và xử lý rác tái chế sẽ được phiên ra nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Nepal.

Trong trường hợp bạn không biết cách xử lý rác, hãy liên hệ đến phòng xúc tiến sạch theo số điện thoại 0282-31-2447.

Hãy cùng nhau phân loại rác đúng cách để đảm bảo địa điểm tập trung rác luôn được sạch sẽ nhé.

## 2. Về việc tham gia vào phong trào an toàn giao thông cuối năm của tất cả người dân trong tỉnh

Với khẩu hiệu [ Hãy nâng cao hãy cải thiện thái độ tham gia giao thông tại Tochigi, bạn là nhân vật chính], để ngăn chặn triệt để vấn đề tai nạn giao thông, thì chúng tôi sẽ tổ chức chiến dịch an toàn giao thông vào cuối năm để truyền bá nhận thức về an toàn giao thông cho người dân tại Tochigi.

Cuối năm là thời điểm điểm được xem là bận rộn cho nên số vụ tai nạn giao thông cũng sẽ có xu hướng gia tăng.

Chúng tôi mong các bạn sẽ hợp tác trong việc tuân thủ luật lệ và các quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông.

### 3. Về sự kiện âm thanh và ánh sáng năm 2023

Từ lối ra phía đông của ga tobu shin-ohirashita, xung quanh “platz ohira”, một sự kiện về âm thanh và ánh sáng được tổ chức và sẽ thả sáng bầu trời đông ohira.

Năm nay, sự kiện ánh sáng sẽ được tổ chức sau 4 năm với sự góp mặt biểu diễn của dàn hợp tấu giữa nhạc khí thổi và nhạc khí gõ trường trung học cơ sở Ohira minami. Lễ ánh sáng sẽ được bắt đầu từ 17h40' ngày 28 tháng 11 và đèn sẽ được bật vào lúc 18h00.

Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 8 tháng 1 năm 2024. Thời gian bật đèn là từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối. Địa điểm diễn ra là phía đông cửa ra ga tobu shin-ohirashita, xung quanh Platz ohira.

Hãy tận hưởng sự ấm áp của những ánh đèn, và sự kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh và ánh sáng đó nhé.